
sþ. 828. Fyrirspurn [419. mál]
til sjávarútvegsráðherra um bann við togveiðum.

Frá Guðmundi Einarssyni.

Hver er rökstudd afstaða sjávarútvegsráðuneytisins til áskorunar hreppsnefndar
Hafnarhrepps frá 29. janúar s.l. um bann við togveiðum á afmörkuðum svæðum milli
HroUaugseyja og Stokksness?

Skriflegt svar óskast.


